



ALLIED METALS (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท แอลโลอิด เมทัลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับผู้ให้บริการเว็บไซต์ (COOKIES POLICY)

นโยบายเกี่ยวกับคุกกี้ (Cookies Policy)

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อจำแนกผู้ใช้บริการออกจากผู้ใช้งานรายอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทฯ สามารถมอบประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ให้ท่านได้ และช่วยให้บริษัทฯ สามารถปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อประสิทธิภาพในการให้บริการได้อีกด้วย วัตถุประสงค์ของนโยบายนี้คือ เพื่อให้ท่าน ในฐานะผู้ใช้บริการของ <https://www.alliedmetals.com> ได้รับข้อมูลที่ชัดเจน และเข้าถึงได้เกี่ยวกับคุกกี้ที่ <https://www.alliedmetals.com> ใช้ รวมถึงบทบาทที่คุกกี้ช่วยให้บริษัทฯ มอบประสบการณ์การใช้งานที่ดีที่สุดสำหรับท่าน และตัวเลือกที่ท่านมีเกี่ยวกับการตั้งค่าคุกกี้ของท่าน

1. คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์ขนาดเล็กที่เก็บไว้บนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้บริการหรือบนฮาร์ดไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือของผู้ใช้บริการ ซึ่งทำหน้าที่บันทึกข้อมูลและการตั้งค่าต่าง ๆ เช่น บันทึกข้อมูลการตั้งค่าภาษาในเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์ของผู้ใช้บริการ บันทึกสถานะการเข้าใช้งานในปัจจุบันของผู้ใช้บริการ เพื่อช่วยให้ผู้ใช้บริการสามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการชื่นชอบในรูปแบบไฟล์ โดยคุกกี้ไม่ได้ทำให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน และเนื้อหาในคุกกี้จะถูกเรียกออกมาดูหรืออ่านได้โดยเว็บไซต์ที่สร้างคุกกี้ดังกล่าวเท่านั้น ท่านสามารถยอมรับหรือปฏิเสธการใช้งานคุกกี้ได้โดยการปรับการตั้งค่าในเบราว์เซอร์ของท่าน หากท่านต้องการทำเช่นนี้ โปรดดูที่เมนูช่วยเหลือของเบราว์เซอร์ของท่าน

ข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับผ่านคุกกี้และเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน ในที่นี้ยังอาจรวมถึง IP address ของท่าน รหัสโฆษณาบนมือถือ, คุณลักษณะของเบราว์เซอร์, คุณลักษณะอุปกรณ์, รหัสอุปกรณ์เฉพาะ, ระบบปฏิบัติการ, การตั้งค่าภาษา, การอ้างอิง URL, บันทึกพฤติกรรมบนเว็บไซต์ของท่าน อย่างเช่นเนื้อหาที่ผู้ใช้บริการเข้าชมหรือสนใจขณะที่ทำการเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้น ๆ รวมถึงวันที่และเวลาที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงหรือใช้งานเว็บไซต์ ในการเชื่อมต่อแอปบนมือถือและแท็บเล็ต บริษัทฯ อาจใช้วิธีการอัตโนมัติที่คล้ายกันด้วย

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ จะกำหนดรายละเอียดทั้งหมดเกี่ยวกับข้อมูลอื่น ๆ ที่บริษัทฯ จัดเก็บและวิธีการที่บริษัทฯ นำข้อมูลส่วนตัวของท่านไปใช้



ALLIED METALS (THAILAND) CO., LTD.

2. การใช้ประโยชน์ของคุณ

คุณก็จะบอกให้บริษัทฯ ทราบว่าผู้ให้บริการเข้าชมส่วนใดในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบริษัทฯ เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์และแอปพลิเคชันที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของท่านได้ ตัวอย่างเช่น คุณก็สามารถจดจำท่านและจดจำข้อมูลที่สำคัญที่จะทำให้การใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ สะดวกยิ่งขึ้น เช่นการจดจำการตั้งค่าของท่าน การบันทึกการตั้งค่าแรกของเว็บไซต์ด้วยคุณก็จะช่วยให้ท่านเข้าถึงเว็บไซต์ด้วยค่าที่ตั้งไว้ทุกครั้งที่ใช้งาน ยกเว้นในกรณีที่คุกกี้ถูกลบซึ่งจะทำให้การตั้งค่าทุกอย่างจะกลับไปค่าเริ่มต้น

เมื่อท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์หรือกดยินยอมในการใช้คุกกี้จากประกาศสำคัญที่ปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ของ www.alliedmetals.com ผ่านทางคอมพิวเตอร์หรือมือถือ หมายถึงการยินยอมของท่านในการใช้คุกกี้และวิเคราะห์ข้อมูลของท่านโดยบริษัทฯ และบุคคลที่สามที่เกี่ยวข้อง

3. รายการของคุกกี้ที่เราใช้ ประเภทของคุกกี้และการทำงาน

บริษัทฯ ใช้คุกกี้ 4 ประเภทในเว็บไซต์ของบริษัทฯ การใช้คุกกี้ดังกล่าวไม่สามารถบอกความเป็นตัวตนของท่านได้

คุกกี้ที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เนื่องจากทำให้บริษัทฯ สามารถให้บริการเว็บไซต์ได้ และตอบสนองการใช้งานพื้นฐาน แสดงโครงสร้างของเว็บไซต์ ทางคอมพิวเตอร์หรือมือถือ มีการใช้งานอย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพ คุกกี้ประเภทนี้จะถูกจัดเก็บและลบออกหลังจากการท่องเว็บไซต์ของท่าน

คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการทำงาน (Analytical/Performance Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้บริษัทฯ สามารถประเมินผลการทำงาน โดยประมวลจำนวนหน้าที่ท่านเข้าเยี่ยมชม ระยะเวลาการใช้งาน สถานที่การใช้งาน ตลอดจนจำนวนลักษณะเฉพาะของกลุ่มผู้เยี่ยมชมนั้นๆ โดยข้อมูลดังกล่าวจะนำมาใช้ในการวิเคราะห์รูปแบบพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชม และเราจะนำผลลัพธ์ดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงเว็บไซต์ (สำหรับทั้งบนคอมพิวเตอร์หรือมือถือ) ให้ตอบสนองความต้องการ และการใช้งานของผู้เยี่ยมชมยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ประเภทนี้ใช้จดจำคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านได้เลือกในขณะที่ใช้งานในเว็บไซต์ทั้งบนคอมพิวเตอร์หรือมือถือ ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้เหล่านี้จะถูกนำกลับมาใช้อีกครั้ง เมื่อท่านกลับมาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ สิ่งที่ท่านเคยได้เลือกใช้นั้นจะนำมาแสดงผลโดยที่ท่านไม่จำเป็นต้องทำการเลือกใหม่อีกครั้ง เพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานของท่าน อย่างไรก็ตามข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น



ALLIED METALS (THAILAND) CO., LTD.

คุกกี้เพื่อการโฆษณาและการตลาด (Marketing Cookies): คุกกี้ประเภทนี้จะถูกวางอยู่ในเว็บไซต์ www.alliedmetals.com ซึ่งจะจดจำการใช้งาน ความสนใจของผู้ใช้งาน เพื่อประกอบการปรับเปลี่ยนหน้าเว็บไซต์ เพื่อนำเสนอสินค้า โปรโมชันและอีเว้นท์ต่างๆ ที่มีความน่าสนใจสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน การนำเสนอข้อเสนออภิสิทธิ์จำเพาะบุคคลหรือโปรโมชัน การวัดผลประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญการโฆษณา เพื่อให้อำนวยความสะดวกในการบริการสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบริษัทฯ การเลือกใช้สื่อสำหรับการสื่อสารและการแสดงโฆษณาบนเว็บไซต์ ช่องทางสื่อสารอื่นๆ ของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ใช้งานเว็บไซต์และลูกค้าของบริษัทฯ

4. ระยะเวลาที่คุกกี้จะถูกเก็บไว้ในอุปกรณ์ของท่าน

มีคุกกี้ 2 ประเภทที่ถูกจัดเก็บไว้

- คุกกี้แบบช่วงเวลา (Session Cookies) จะถูกลบโดยอัตโนมัติเมื่อท่านปิดเบราว์เซอร์
 - คุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) จะยังคงอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการจนกระทั่งหมดอายุหรือถูกลบทิ้ง
- Persistent cookies สามารถเก็บข้อมูลความสนใจของผู้ใช้บริการทำให้การเข้าใช้เว็บไซต์ครั้งต่อไปของผู้ใช้บริการง่ายและใกล้เคียงกับความสนใจของผู้ใช้บริการมากขึ้น

5. การตั้งค่าคุกกี้

ในกรณีที่ท่านไม่ประสงค์ให้มีการเก็บรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้บริการผ่านทางคุกกี้ และซอฟต์แวร์และเครื่องมือการตรวจวัด ผู้ใช้บริการสามารถลบหรือปฏิเสธคุกกี้ หรือซอฟต์แวร์การตรวจวัดบางรายการผ่านทางเบราว์เซอร์ หรือหมวดการตั้งค่าในอุปกรณ์มือถือหรือแท็บเล็ตของท่านได้ ทั้งนี้ขอเรียนว่าหากท่านปิดการใช้งานคุกกี้หรือเอาคุกกี้ออกไปนั้น คุณลักษณะของบางอย่างเว็บไซต์อาจจะไม่ทำงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เช่น ท่านอาจจะไม่สามารถเข้าเยี่ยมชมพื้นที่บางส่วนของเว็บไซต์หรือท่านอาจจะไม่ได้รับข้อมูลที่จัดให้เป็นการเฉพาะตัวเมื่อท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์

หากผู้บริการใช้อุปกรณ์ต่างกันในการเปิดดูและเข้ามายังเว็บไซต์ (เช่น คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต) ท่านจะต้องดำเนินการเพื่อปรับแต่ละเบราว์เซอร์ (Browser) ในแต่ละอุปกรณ์นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับ Cookie Preferences ของท่านเอง

ท่านสามารถจัดการคุกกี้ในเบราว์เซอร์ของท่านได้โดยการตั้งค่า ดังนี้

- Cookies settings in Chrome
- Cookies settings in Firefox
- Cookies settings in Safari and iOS
- Cookies settings in Internet Explorer
- Cookies settings in Microsoft Edge
- Chrome for android
- Chrome for iOS



ALLIED METALS (THAILAND) CO., LTD.

6. วิธีการติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ โปรดติดต่อมาทางบริษัทฯ ที่ dc-pdpa@alliedmetals.com

7. การเปลี่ยนแปลงนโยบายการใช้คุกกี้

บริษัทฯ อาจปรับปรุงนโยบายการใช้คุกกี้และขอแนะนำให้ท่านทบทวนนโยบายเป็นระยะ ๆ เพื่อรับทราบถึงวิธีการใช้คุกกี้ของบริษัทฯ

นโยบายการใช้คุกกี้นี้ได้รับการประกาศเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ปรับปรุงล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565
